



ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ด้วยประกาศโรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยโรงเรียนจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๘๑๓ อาคาร ๘ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น ๒๗ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธรรมบุญ ใจเกื้อ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ที่	ชื่อ-สกุล	คุณสมบัติ	หมายเหตุ
๑	นายภูมรินทร์ สายวัน	มีคุณสมบัติครบ	
๒	นางสาวชนิษฐา ดวงแก้ว	มีคุณสมบัติครบ	
๓	นางสาวเอริน บุญรัมย์	มีคุณสมบัติครบ	
๔	นางสาวเจนจิรา มารมย์	มีคุณสมบัติครบ	
๕	นางสาวเมธพร ละดาศ์	มีคุณสมบัติครบ	
๖	นางสาววรรณนิสา ธงศรี	มีคุณสมบัติครบ	
๗	นางสาววิภาดา บุญสุข	มีคุณสมบัติครบ	
๘	นางสาววรรณภา สีสุขทอ	มีคุณสมบัติครบ	
๙	นางสาวกิตติยากรณ์ ศรีผ่องใส	มีคุณสมบัติครบ	
๑๐	นางสาวพิมพ์ใจ อนุชาติ	มีคุณสมบัติครบ	
๑๑	นางสาวจรินันท์ ทองจันดา	มีคุณสมบัติครบ	
๑๒	นางสาวนนทิสรา บุญเมือง	มีคุณสมบัติครบ	
๑๓	นางสาวสิริธิดา หอมชื่น	มีคุณสมบัติครบ	
๑๔	นางสาวเนตติกา ถิ่นระหา	มีคุณสมบัติครบ	
๑๕	นางสาวภาวดี โคตรสมบัติ	มีคุณสมบัติครบ	
๑๖	นายกฤษณารุต สุทธิวงศ์	มีคุณสมบัติครบ	
๑๗	นายก่อเกียรติ จันทะศรี	มีคุณสมบัติครบ	
๑๘	นางสาวพัชรปรียา สายแวว	มีคุณสมบัติครบ	
๑๙	นางสาวกัลยา อุตโท	มีคุณสมบัติครบ	
๒๐	นางสาวอารยา แสงหิรัญ	มีคุณสมบัติครบ	
๒๑	นางสาวอิสริยา จันทา	มีคุณสมบัติครบ	
๒๒	นายวิวัฒน์ พันพันธ์	มีคุณสมบัติครบ	
๒๓	นางสาวรุ่งทิวา นระว้าง	มีคุณสมบัติครบ	
๒๔	นางสาวอุษา แจ้งพรหมมา	มีคุณสมบัติครบ	
๒๕	นายภัทรดนัย พลสูงเนิน	มีคุณสมบัติครบ	
๒๖	นางสาวจุฑามาศ แสนเจริญสุข	มีคุณสมบัติครบ	
๒๗	นางสาวพรดาวรรณ ทับทิมหิน	มีคุณสมบัติครบ	

